

ชีอีโอพิพเพอร์ สเตนดาร์ด ควารางวัลผู้ประกอบการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและชีอีโอ บริษัท อีควอเตอร์ เพียวเนอเจอร์ จำกัด ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มจากธรรมชาติ ภายใต้เอกลักษณ์เฉพาะของ พัพเพอร์ สเตนดาร์ด ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Entrepreneur) จากงานประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กลงและขนาดกลางในประเทศไทยปี 2015 (Entrepreneur NOW Awards 2015) หรือ ENA

งานประกาศผลรางวัลนี้ริเริ่มครั้งแรกในปี 2014 โดย BNOW.org (Bangkok Now) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเครือข่าย เปิดกว้างให้ทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ ENA ต้องการยกย่องจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนการสร้างงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายหลักของการจัดงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กลงและขนาดกลางในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

รางวัลผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ผ่านการคัดสรร เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความคิรริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตั้งใจอยากให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น เมื่อพบข้อมูลว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนจำนวนมาก รวมถึงตนเอง ปีเตอร์ เวียนแมน ผู้ก่อตั้งและชีอีโอ บริษัท อีควอเตอร์ เพียวเนอเจอร์ จำกัด จึงได้เริ่มวิจัย แล้วค้นพบนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีที่สามารถนำสับปะรดมาผ่านกระบวนการหมักชีวภาพ จนให้เอ็นไซม์ที่เสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาดและช่วยสลายคราบสกปรกให้หลุดออกง่ายขึ้น เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม พัพเพอร์ สเตนดาร์ด ผลิตจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม พัพเพอร์ สเตนดาร์ด ควบคุมกระบวนการผลิตโดยนักจุลชีววิทยา ภายใต้การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ทั้งยังคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่ปลูกในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการผลิตเท่านั้น เพื่อช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น

ไม่เฉพาะแค่ในกระบวนการผลิต แต่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม พัพเพอร์ สเตนดาร์ด ยังมีคุณสมบัติย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสูตรการผลิตเฉพาะของบริษัทซึ่งยึดเจตคติที่ตรงกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Plastic) ได้อีก ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์พัพเพอร์ สเตนดาร์ด เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ

และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพ ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดาร์ดปราศจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) และทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองจากสถาบันเดิร์มสแกน เอเชีย (Dermscan Asia) จึงปลอดภัยและอ่อนโยน

รางวัลผู้ประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความทุ่มเทของ ปีเตอร์ เวียนแมนและทีมงานที่มุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มจากธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว อีกทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “A Healthy Environment Starts at Home สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน” ได้อย่างชัดเจน

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้ ทั้งหมดเกิดจากความตั้งใจของผมและทีมงาน พวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ปีเตอร์ เวียนแมน กล่าว

ทั้งนี้ รางวัลที่ประกาศในงาน Entrepreneur NOW Awards 2015 ครั้งนี้มีทั้งหมด 10 สาขา ซึ่งล้วนยืนยันเจตนาธรมย์อันแน่วแน่ของการทำธุรกิจเพื่อสังคม

เกี่ยวกับ บริษัท อีควอเตอร์ เพียวเนเจอร์

บริษัท อีควอเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า พัพเพอร์ สแตนดาร์ด (PiPPER STANDARD) ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ซึ่งผลิตจากธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยี ผ่านการคิดค้นและวิจัยมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ตามมาตรฐาน U.S. FDA และผ่านการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองโดยสถาบัน เดิร์มสแกน เอเชีย มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง อ่อนโยนต่อผิวเด็กและผิวแพ้ง่าย อีกทั้งยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าธรรมชาติของไทยที่ใส่ใจในมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิต